

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG THCS NHÂN CHÍNH

BÀI DỰ THI

CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT,
VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA
“DẠY TỐT, HỌC TỐT”, “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO
TRONG DẠY HỌC VÀ HỌC” NGÀNH GDĐT HÀ NỘI
NĂM HỌC 2023 - 2024

Thông tin tác giả:

Họ và tên: Tạ Hoàng Khánh An

Năm sinh: 2012

Trường: THCS Nhân Chính

Điện thoại: 0913309222

Thông tin nhân vật:

Họ và tên: Lương Trí Kiệt

Năm sinh: 2012

Địa chỉ: Trường THCS Nhân Chính

Điện thoại: 0984358768

Thanh Xuân, tháng 1/2024

LƯƠNG TRÍ KIỆT - CÂY TOÁN TUYỆT VỜI CỦA LỚP TÔI!

Khi đến với trường THCS Nhân Chính, thầy cô và các bạn luôn có ấn tượng với tập thể lớp 6A7 của tôi, đó là một tập thể lớp đoàn kết, chăm ngoan và luôn đứng đầu về nhiều mặt như văn nghệ, thể thao và hơn cả là học tập. Giữa những học sinh xuất sắc trong cả tập thể lớp đến 49 bạn học sinh đó có một bạn thành tích học rất nổi trội, chăm chỉ, nỗ lực hơn cả đó là bạn Lương Trí Kiệt. Bạn ấy còn là một thành viên trong đội xung kích của nhà trường rất trách nhiệm, thân thiện, dễ mến với khuôn mặt tươi sáng, thông minh và là tấm gương học tập mà các thành viên còn lại trong lớp tôi đều, ngưỡng mộ noi theo.



Trí Kiệt - Người bạn nhỏ của lớp 6A7

Trí Kiệt sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học. Bạn là người anh cả trong gia đình nên luôn ý thức làm gương cho em noi theo. Bố mẹ làm nghề bác sĩ trong quân đội rất bận rộn, thường đi trực ca đêm ở trên viện.

Lúc bố mẹ bạn như thế, Kiệt là người hỗ trợ việc nhà và trở tài nấu ăn và chăm sóc, quan tâm đến học tập của em trai khi bố mẹ vắng nhà.

Kiệt có năng khiếu về lĩnh vực Toán học. Bạn đã rất chăm chỉ học tập và tham gia nhiều cuộc thi Toán ngay từ cấp Tiểu học. Và giờ đây khi học ở trường THCS Nhân Chính bạn vẫn đam mê, say sưa học Toán. Cuối HK1 vừa qua bạn đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và điểm trung bình bộ môn Toán cao nhất lớp, nhất trường là 9,8. Không chỉ vậy, bạn Kiệt còn tiếp tục tham gia các kì thi như: Bebras, ITMC, Vioedu, AMC8. Sau nhiều ngày nỗ lực, quyết tâm, Kiệt đã đạt 2 giải xuất sắc đó là Giải Xuất sắc của kì thi Bebras và Huy chương Vàng của kì thi ITMC. Điểm 2 bài thi của bạn đều cao nhất trường.

Được hỏi về dự định trong tương lai bạn sẽ làm nghề gì? Thì Kiệt cười thật tươi trả lời: *Tớ sẽ làm kĩ sư hàng không ở NASA*. Đây cũng là nghề đang được phát triển mạnh mẽ. Chúc cho bạn đạt được những điều mong ước. Hơn thế nữa, bạn còn có năng khiếu tiếng Anh. Kiệt nói và giao tiếp thành thạo với người nước ngoài và hiện nay bạn đang tham gia cuộc thi TAIQE trên Internet.

Những giờ học trên lớp, Kiệt luôn chú ý nghe cô giáo giảng và hăng say xây dựng bài. Bạn được bạn bè trong lớp hết lời ngợi khen và chiêm được cảm tình của không ít thầy cô giáo bởi thành tích học tập vô cùng xuất sắc với rất nhiều điểm số cao. Dù là học sinh có thành tích học tập xuất sắc và nhiều tài lẻ, nhưng Kiệt rất khiêm tốn, cởi mở, thân thiện, tốt bụng và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè trong học tập. Bạn cũng ham học hỏi, có gì không biết thì lại tìm tòi để hiểu thêm qua những cuốn sách khoa học nên chiếc giá sách của lớp thường là nơi qua lại quen thuộc của cô bạn.

Tất cả những thành tích đạt được trong thời gian qua đều là do sự chăm chỉ, học hỏi, khiêm nhường và cố gắng không ngừng nghỉ của bạn ấy. Mới đầu, các bạn đã từng nghĩ rằng Kiệt là một xung kích nghiêm túc và khó gần nhưng đến khi nói chuyện và tiếp xúc với bạn ấy hóa ra, những lời đồn thổi cũng chỉ là những lời nói ngoài tai, khi chưa chơi với nhau thì không ai có thể hiểu được Kiệt là người như thế nào. Quả thật, bạn thật sự không hề khó tính và lạnh lùng

như những định kiến ban đầu của tôi mà ngược lại bạn vô cùng thân thiện, dễ gần và cách nói chuyện tự nhiên, vui vẻ, lại còn có chút hóm hỉnh nữa. Nhất là đầu năm nay, khi tôi mới lần đầu “thử sức” với vai trò là một lớp phó học tập của lớp. Để giúp tôi giảm bớt áp lực và sự ngập ngừng, Kiệt thường rủ tôi và các tổ trưởng khác ra tán gẫu, cũng như chia sẻ những khó khăn và đưa ra lời khuyên nhủ cho nhau cũng như để kết nối bạn bè trong lớp. Từ đó, tôi cảm thấy yêu công việc, không e ngại với vai trò làm lớp phó của mình nữa. Không chỉ riêng với tôi, mà với mọi thành viên trong lớp ai cũng đều yêu quý Kiệt - một cây Toán xuất sắc của lớp tôi.



Kiệt được tuyên dương trước toàn trường

Chính nhờ những thành tích của Kiệt trong học kỳ 1 vừa qua mà lớp tôi đã đứng vị trí thứ nhất về thi đua học tập và đứng thứ 4 trong số 23 lớp về thi đua nề nếp chuyên cần. Quả thật, bạn đã góp phần không nhỏ giúp lớp tôi ngày càng đi lên, ngày càng tiến bộ hơn. Thật vậy, Trí Kiệt đã làm cho chúng tôi thật tự hào bởi sự cố gắng nỗ lực trong học tập.



Chuyến đi tham quan dã ngoại đầu tiên của chúng tôi trong năm lớp 6

Hơn một học kì đã trôi qua, chúng tôi bên nhau cùng nhau học tập, Kiệt đã để lại cho tôi sự ấn tượng và niềm hi vọng rất lớn. Tôi tin rằng bốn năm học dưới mái trường THCS Nhân Chính sẽ là những tháng ngày tươi đẹp nhất của chúng tôi. Dù có đi đâu, tôi sẽ mãi nhớ bạn và cũng luôn mong bạn Kiệt của chúng tôi sẽ gặt hái được nhiều thành công, tiến xa hơn trong học tập để mỗi khi nhắc đến tập thể 6A7, chúng tôi có thể tự hào rằng lớp có một cây Toán học tuyệt vời như thế!

Thanh Xuân, ngày 10 tháng 1 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Người viết

Nguyễn Thị Thanh Vân

Tạ Hoàng Khánh An